

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ 6 NĂM 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 6 năm 2019.

1. Xu hướng nào cho diễn biến lãi suất tín dụng ngân hàng năm 2019?/ Lã Thị Lâm//
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 5 – 6

Tóm tắt: Áp lực tăng lãi suất là điều khó có thể tránh khỏi trong năm 2019. Tuy nhiên trên thực tế, lãi suất tín dụng ngân hàng có tăng hay không và mức độ tăng như thế nào còn tùy thuộc nhiều vào quan điểm, mục tiêu và nghệ thuật điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trước những yêu cầu của Chính phủ, cũng như kết quả tái cơ cấu tài chính của các NHTM mà trọng tâm là xử lý nợ xấu.

Từ khóa: Lãi suất tín dụng ngân hàng; Ngân hàng nhà nước; Ngân hàng thương mại; Xử lý nợ xấu

2. Vai trò của thông tin kế toán và kiểm toán trong thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam/ Chúc Anh Tú// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 7 – 9

Tóm tắt: Cùng với các biện pháp nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện (TCTD) thì việc ghi chép, theo dõi và kiểm tra quá trình triển khai các hoạt động này cũng cần phải duy trì. Thông tin kế toán, kiểm toán sẽ đảm bảo sự ghi chép, theo dõi đầy đủ nhờ đó phục vụ quá trình kiểm tra, phân tích, đánh giá việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính về tính hiệu quả, tiết kiệm, cũng như khả năng thu hồi. Vận dụng và sử dụng công cụ kế toán, kiểm toán TCTD như thế nào là những nội dung cơ bản của bài viết.

Từ khóa: Tài chính toàn diện; Kế toán kiểm toán; Thông tin kế toán

3. Phí, chính sách thu phí và hàm ý chính sách cho Việt Nam/ Nguyễn Anh Phong//
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 10 – 13

Tóm tắt: Thông qua việc thực hiện phân tích, đối chứng tình hình thu phí, lệ phí tại Việt Nam và một số quốc gia, kết quả phân tích định tính, mô tả cho thấy: các khoản thu từ phí và lệ phí ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều loại, trên rất nhiều lĩnh vực, tuy nhiên nguồn thu chỉ ở mức trung bình so với mặt bằng chung các quốc gia khác, trong khi nguồn thu này là nguồn thu rất quan trọng trong việc nâng cao tính tự chủ tài chính ngân sách cho chính quyền địa phương. Từ cơ sở phân tích, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm bổ sung, định hướng về cơ chế thu phí, lệ phí, tăng nguồn thu và góp phần độc lập tài chính cho các đơn vị có thu và cho chính quyền địa phương các cấp.

Từ khóa: Chính sách thu phí; Dịch vụ công; Ngân hàng nhà nước

4. Vai trò của kinh tế tư bản tư nhân trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay/ Trịnh Huy Hồng// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 14 – 16

Tóm tắt: Tiến trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam đến nay đã trải qua 33 năm. Trong quá trình đổi mới, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn ngay từ đầu đã được đặt ra nghiên cứu thảo luận trong đó có vấn đề phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đưa ra mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỷ trọng trong tổng sản phẩm nội địa. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả đi sâu phân tích tính quy luật của việc phát triển kinh tế tư bản tư nhân – bộ phận quan trọng của kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: Kinh tế; Tư nhân; Tư bản; Thị trường

5. Cơ chế quản lý tài chính giáo dục đại học công lập – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện/ Lê Thế Tuyên// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 17 – 23

Tóm tắt: Cơ chế quản lý nói chung, cơ chế quản lý tài chính nói riêng có vai trò đặc biệt đối với sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học công lập. Cơ chế quản lý phù hợp tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy nhanh tiến trình thực hiện và mở rộng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập. Cơ chế quản lý tài chính khơi dậy và huy động kịp thời các nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và các cơ sở giáo dục đại học công lập nói riêng theo đúng mục tiêu, yêu cầu, định hướng của nhà nước trong từng thời kỳ.

Từ khóa: Kinh tế; Tư nhân; Tư bản; Thị trường

6. Phòng ngừa quỹ tín dụng đen đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn/ Nghiêm Văn Bảy// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 24 – 27

Tóm tắt: Phát triển nông nghiệp, nông thôn nâng cao đời sống nhân dân là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó việc ưu tiên nguồn vốn từ chính sách tín dụng được NHNN thực hiện trong thời gian qua, bước đầu đã đạt được những kết quả cao, có khoảng 70 ngân hàng thương mại, hơn 1.100 quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Chính sách xã hội tham gia cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhưng do tính chất của sản xuất nông nghiệp đặc thù tồn tại nhiều tiềm ẩn rủi ro nên dẫn đến sự hoàn thành của các quỹ tín dụng đen... Bài viết đã phân tích những tác động xấu của quỹ

tín dụng đen và đưa ra một số giải pháp nhằm phòng ngừa sự hoạt động của quỹ tín dụng đen để phát triển nông nghiệp, nông thôn thời gian tới.

Từ khóa: Nông nghiệp; Nông thôn; Quỹ tín dụng đen

7. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn vốn tín dụng – Nghiên cứu trường hợp tại các ngân hàng thương mại tỉnh Tây Ninh/ Trần Quốc Thịnh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 28 – 31

Tóm tắt: Bài viết trên cơ sở phân tích khám phá các nhân tố để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến huy động nguồn vốn tín dụng (HĐNVTD). Với mẫu khảo sát 177 Ban giám đốc, Trưởng phó phòng tín dụng, kết quả hồi quy cho thấy hệ thống quy định của ngân hàng và cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực của NHTM ảnh hưởng tích cực đến HĐNVTD của NHTM. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh cần tuyên truyền những quy định, chính sách của ngân hàng để khách hàng hiểu rõ hơn, cũng như cần hoàn thiện cơ chế, chính sách linh hoạt hơn để tạo sự tiện lợi cho khách hàng. Ngoài ra, NHNN chi nhánh Tây Ninh cần hỗ trợ và tạo điều kiện để các NHTM của tỉnh mở rộng quy mô chi nhánh, phòng giao dịch, bên cạnh khuyến khích NHTM đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để gia tăng tiện ích cho khách hàng. Đồng thời NHTM cần quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp để đảm bảo tính chuyên nghiệp.

Từ khóa: Huy động nguồn vốn tín dụng; Ngân hàng thương mại; Tỉnh Tây Ninh

8. Hoàn thiện quy trình lập báo cáo tài chính hợp nhất các tập đoàn tư nhân Việt Nam/ Lý Lan Yên, Doãn Thị Khánh Trinh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 32 – 35

Tóm tắt: Việc lập và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất là một công việc khó khăn cho kế toán tại các tập đoàn tư nhân nói riêng, các tập đoàn kinh tế nói chung. Mặc dù đã có những quy định về hướng dẫn trình bày và lập thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất nhưng khi triển khai thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc. Để giúp cho kế toán các tập đoàn có thể thực hiện tốt hơn những quy định và có những “sản phẩm” hữu ích cho người sử dụng, bài viết này sẽ trình bày quy trình thực hiện lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại các tập đoàn tư nhân. Với mục đích như vậy, bài viết đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu truyền thống để thực hiện, trình bày và chuyển tải những ý tưởng, giải pháp tới người đọc, người thực hiện công tác kế toán hợp nhất báo cáo tài chính tại các tập đoàn tư nhân nói riêng, các tập đoàn kinh tế nói chung trong 3 nội dung cơ bản.

Từ khóa: Báo cáo tài chính hợp nhất; Tập đoàn tư nhân

9. Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên nền tảng kiểm tra sức chịu đựng tại Vietinbank/ Nguyễn Quốc Giang// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 36 – 41

Tóm tắt: Hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò rất lớn trong việc cung cấp vốn cho nền kinh tế. Vì vậy, đảm bảo sự ổn định và phát triển an toàn cho các NHTM là một yêu cầu cấp thiết. Hiện nay có nhiều kỹ thuật phân tích, dự báo rủi ro tín dụng đã được phát triển và áp dụng, trong đó công cụ kiểm tra sức chịu đựng được áp dụng để đo lường sức chịu đựng rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng công cụ này tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), qua đó đề xuất một số giải pháp giúp Vietinbank quản trị rủi ro hoạt động cho vay dựa trên nền tảng Stress testing hiệu quả.

Từ khóa: Quản trị rủi ro tín dụng; Ngân hàng thương mại; Kiểm tra sức chịu đựng

10. Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị chi phí, giá thành hiện đại trong các doanh nghiệp may khu vực phía Bắc/ Phạm Đức Hiếu, Đào Thị Hương// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 42 – 48

Tóm tắt: Bài viết xem xét ảnh hưởng của các nhân tố đến vận dụng kế toán quản trị chi phí, giá thành hiện đại trong các doanh nghiệp (DN) may khu vực phía Bắc. Dựa trên dữ liệu thu thập thông qua khảo sát 174 DN may khu vực phía Bắc, nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị chi phí, giá thành hiện đại trong DN. Trên cơ sở đó, bài viết đã có các hàm ý chính sách nhằm gia tăng việc vận dụng kế toán quản trị chi phí, giá thành hiện đại vào các DN may khu vực phía Bắc.

Từ khóa: Kế toán quản trị; Chi phí; Giá thành; Doanh nghiệp may; Nhân tố ảnh hưởng

11. Ứng dụng thị trường số và Farm – Fintech để phát triển nông nghiệp 4.0/ Nguyễn Thế Anh, Phan Phạm Chi Mai// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 49 – 52

Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động đến nhiều lĩnh vực, mở đường cho các lĩnh vực khác có bước chuyển tương ứng, trong đó có nông nghiệp. Nông nghiệp 4.0, sự phát triển diễn ra đồng thời với phát triển của thế giới về công nghiệp 4.0, là giai đoạn ứng dụng mạnh mẽ các thiết bị cảm biến kết nối internet (IoT), công nghệ đèn LED, các thiết bị bay không người lái, robot nông nghiệp và quản trị tài chính trang trại (Farm – Fintech) thông minh... Tuy nhiên, mức độ áp dụng mới chỉ là sơ khai, đặc biệt nền tảng về thị trường số và công nghệ tài chính trong trang trại (Farm – Fintech) còn chưa được chú ý. Bài viết nêu kinh nghiệm ứng dụng này ở một số nước trên thế giới và rút ra khuyến nghị cho Việt Nam.

Từ khóa: Nông nghiệp 4.0; Farm – Fintech; Thị trường số; Tài khoản thanh toán

12. Thực trạng tài chính của các doanh nghiệp vận chuyển biển nhà nước cổ phần hóa thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Một số biện pháp cải thiện/ Vũ Trụ

Phi, Vũ Thị Như Quỳnh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 53 – 58

Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng hoạt động và thực trạng tài chính của các công ty vận chuyển hàng hóa bằng đường biển nhà nước cổ phần hóa thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn 2014-2018. Tác giả chỉ ra những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng xấu về tài chính của các công ty nói trên đồng thời đề xuất một số biện pháp khắc phục khó khăn tài chính đó trong những năm tới.

Từ khóa: Công ty vận tải biển; Công ty vận tải biển nhà nước cổ phần hóa; Khó khăn về tài chính

13. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa/ Phan Tùng Lâm// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 59 – 61

Tóm tắt: Tại các quốc gia trên thế giới doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội và đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế, vào nguồn thu của ngân sách của mỗi quốc gia. Vì vậy để hỗ trợ, thúc đẩy các DNNVV phát triển thì cần phải có sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực trong nền kinh tế, trong đó hỗ trợ tài chính thông qua kênh tín dụng là một trong những nguồn lực thiết yếu và quan trọng nhất.

Từ khóa: Hỗ trợ tín dụng; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tăng trưởng kinh tế

14. Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh/ Trần Thị Lương// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 62 – 65

Tóm tắt: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Bài viết sẽ phân tích rõ hơn một số mục tiêu và giải pháp cụ thể về vấn đề này.

Từ khóa: Môi trường kinh doanh; Năng lực cạnh tranh; Doanh nghiệp

15. Chính sách đầu tư vốn đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam – Một số hạn chế và giải pháp/ Nguyễn Ánh Nguyệt// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 66 – 68

Tóm tắt: Kinh doanh bảo hiểm là loại hình kinh doanh đặc biệt bởi có chu trình kinh doanh ngược, phí bảo hiểm được thu trước còn trách nhiệm bồi thường và trả tiền bảo

hiểm phát sinh sau thời điểm thu phí, chính vì vậy trong quá trình kinh doanh luôn có một lượng vốn lớn tạm thời nhàn rỗi trong các DNBH phi nhân thọ. Để bảo toàn và phát triển vốn, các DNBH phi nhân thọ đã sử dụng các khoản vốn tạm thời nhàn rỗi để đầu tư. Tuy nhiên, chính sách đầu tư vốn đối với DNBH phi nhân thọ hiện nay vẫn còn những hạn chế nhất định, trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.

Từ khóa: Chính sách đầu tư; Doanh nghiệp bảo hiểm; Bảo hiểm phi nhân thọ

16. Giải pháp triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến ngành kho bạc nhà nước/ Hoàng Thu Hà// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 69 – 72

Tóm tắt: Với mục tiêu cung cấp nhiều thủ tục hành chính, với giao diện thân thiện, dễ sử dụng đồng thời đảm bảo tính bảo mật thông tin. Dựa vào tình hình thực tế triển khai các dịch vụ công trực tuyến của ngành Kho bạc. Tác giả bài viết nêu ra một số thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai, đồng thời đề xuất một số giải pháp hợp lý phù hợp với xu hướng cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

Từ khóa: Cải cách thủ tục hành chính; Kho bạc điện tử; Dịch vụ công trực tuyến

17. Nâng cao trình độ dân trí để phát triển tài chính toàn diện trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0/ Hoàng Trung Đức, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Diệu// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 73 – 76

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao trình độ dân trí để phát triển tài chính toàn diện, giúp người dân có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính dễ dàng, từ đó để phát triển tài chính toàn diện một cách bền vững

Từ khóa: Tài chính toàn diện; Trình độ dân trí; Thanh toán không dùng tiền mặt

Trung tâm Thông tin Thư viện